

จากบรรณาธิการ

วารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Social Science เป็นหนึ่งในวารสารที่อยู่ในบัญชีรายชื่อวารสารวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สำนักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รับรอง และเป็นวารสารที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai-Journal Citation Index Center (TCI) ประกาศรับรองคุณภาพให้เป็นวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑ โดยมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ (๕ ปี)

วารสารฉบับนี้ เป็นฉบับที่ ๒๑ ปีที่ ๑๑ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วยบทความวิจัย ๗ เรื่อง บทความวิชาการ ๑ เรื่อง บทวิจารณ์หนังสือ ๑ เรื่อง ครอบคลุมศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการ

บทความวิจัยในชุดแรกนำเสนอผลการวิจัยด้านการเรียนการสอนในด้านต่างๆ ได้แก่ การศึกษาวิจัยทางการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ในมิติด้านปัจจัยสนับสนุนและข้อจำกัดของการพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ และในมิติของการนำรูปแบบการพัฒนาความเป็นเอกเทศของผู้เรียนโดยใช้แฟ้มสะสมงานมาใช้ในรายวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ การศึกษาวิจัยทางการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ที่นำขั้นตอนของโพลยา มาประยุกต์ใช้ การศึกษาวิจัยทางการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ที่วัดผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และความสามารถของผู้เรียนในรายวิชาที่ใช้โครงการเป็นฐาน และบทความสุดท้ายในชุดนี้เป็นการวิจัยเพื่อการประเมินผลหลักสูตร

บทความวิจัยในชุดที่สอง นำเสนอผลการวิจัยด้านการจัดการ โดยใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้าง เรื่องแรกศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหารในอุตสาหกรรม
มันสำปะหลัง และอีกเรื่องเป็นการศึกษาปัจจัยสาเหตุที่ส่งอิทธิพลต่อการพัฒนาเพื่อความอยู่รอดของ
องค์กรธุรกิจ

บทความวิชาการในฉบับนี้ นำเสนอบทความวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ในเรื่อง “ร่องรอย
อารยธรรมข้ามพรมแดนของรัชชาติในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทยและจังหวัดบันเตียเมียนเจย
ประเทศกัมพูชา” และบทวิจารณ์หนังสือ นำเสนอการวิจารณ์หนังสือชื่อ “What Do Philosophers Do?:
Skepticism and the Practice of Philosophy” ซึ่งแต่งโดย Penelope Maddy

กองบรรณาธิการหวังว่าท่านผู้อ่านจะได้รับประโยชน์จากบทความที่นำเสนอในวารสารฉบับนี้
และจะมีส่วนร่วมในวารสารเทคโนโลยีสุรนารี ด้วยการส่งบทความมาตีพิมพ์ และติดตามวารสารฉบับ
ต่อ ๆ ไป

บรรณาธิการ
พฤษภาคม ๒๕๖๐